



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๐๕

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๓๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง เอกสารแจ้งเวียน (การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีกให้สัญญามีผลย้อนหลัง ไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง)

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนา หนังสือ ประกาศ คำสั่ง

กลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ สำนักบริหารกลาง ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๑๑๗๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีกให้สัญญามีผลย้อนหลัง ไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง

- จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ
 โปรดทราบและดำเนินการต่อไป
 โปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
 โปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

(นางโสภา กฤตลักษณ์กุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
เลขรับ ๕๕๕๖
วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๑๖ น.

ส่วนราชการ กลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ สำนักบริหารกลาง โทร. ๒๒๐๖

ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/ ๑๑๗๕

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีกให้สัญญาที่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุส่วนที่ กค (กพพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญาที่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่า หรือเริ่มปฏิบัติงานจริง โดยส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งการเช่าพัสดุหรือการจ้างที่มีลักษณะต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ส่วนราชการได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดไม่ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เพราะมีงบประมาณจำกัด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของส่วนการหรือหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัว คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ จึงเห็นควรอนุมัติยกเว้นเป็นหลักการให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงในระหว่างปีงบประมาณ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ดังนี้

๑. ให้การทำสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปภายหลังจากสัญญาเดิมซึ่งใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน สิ้นสุดลงกับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ แล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการได้ดำเนินการจัดหาไว้แล้วแต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง

๒. ในการดำเนินการจัดหาของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามนัยข้อ ๑ จะต้องปรากฏว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานรู้ตัวผู้เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่จะลงนามเป็นคู่สัญญาและผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่จัดหาไว้แล้วก่อนวันที่สัญญาเดิมซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน สิ้นสุดลง เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันก่อนวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ และมีผลบังคับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ

(นางวิภรณ์ บุญญาสนธิ)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ

(นางสุภัทราภรณ์ พิเศษ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ

(นางโสภกา กฤตลักษณ์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด่วนที่สุด



ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๕๗

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญาที่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่ปรากฏว่ามีส่วนราชการหลายแห่งมีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ก่อนที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะมีผลบังคับใช้ โดยการเช่าพัสดุหรือการจ้างที่มีลักษณะต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนราชการได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดไม่ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๕ กล่าวคือ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยเข้าใจว่าพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๖ ได้กำหนดว่า “ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี้” แต่เนื่องจากส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้การเช่าหรือการจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานไม่สามารถเช่าหรือจ้างได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ ดังนั้น เมื่อสัญญาเช่าพัสดุหรือสัญญาจ้างที่จำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องไปภายหลังสัญญาสิ้นสุดลงตามระยะเวลาดังกล่าว ส่วนราชการมีความจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างจากผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ต่อเนื่องไปภายหลังจากสัญญาเดิมซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน สิ้นสุดลง แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันก่อนวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้และมีผลบังคับ นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความคล่องตัว กวพ. จึงเห็นควรอนุมัติยกเว้นเป็นหลักการให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงในระหว่างปีงบประมาณ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง ดังนี้

/๑. ให้...

๑. ให้การทำสัญญาเช่าหรือสัญญาจ้าง ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานจำเป็นต้องเช่าหรือจ้าง ต่อเนื่องไปภายหลังจากสัญญาเดิมซึ่งใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน สิ้นสุดลงกับผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้างรายเดิมหรือรายใหม่ แล้วแต่กรณี ซึ่งส่วนราชการได้ดำเนินการจัดหาไว้แล้ว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริง

๒. ในการดำเนินการจัดหาของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้รับการอนุมัติ ยกเว้นการปฏิบัติตามนัยข้อ ๑ จะต้องปรากฏว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานรู้ตัวผู้ให้เช่าหรือผู้รับจ้าง ที่จะลงนาม เป็นคู่สัญญาและผู้มีอำนาจอนุมัติได้อนุมัติให้เช่าหรือจ้างจากรายที่จัดหาไว้แล้วก่อนวันที่สัญญาเดิม ซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน สิ้นสุดลง เพียงแต่อยู่ในขั้นตอน ที่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันก่อนวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้ และมีผลบังคับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

กัญฉวน พัดจุกตมวิท

3m 3 ๓๓ 55

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

(นางสุภัทราภรณ์ ศิริวรรณเมฆาค)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง